



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày 24/06/2024, Chứng khoán GTJA tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 tại khách sạn Grand Plaza Hanoi, thông qua nhiều nội dung quan trọng về kết quả hoạt động và kế hoạch phát triển.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (“Chứng khoán GTJA”, mã chứng khoán: IVS) được tổ chức vào sáng ngày 24/06/2024 tại khách sạn Grand Plaza Hanoi, các hoạt động tại chương trình được tiến hành theo đúng quy trình tổ chức Đại hội thông thường. Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng, gồm: (1) Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Thành viên độc lập HĐQT; (2) Báo cáo của Ban kiểm soát (3) Báo cáo của Tổng giám đốc; (4) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; (5) Thông qua Kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2024; (6) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; (7) Thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Wang Jun Hong, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đã đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và đưa ra một số nhận định về thị trường Việt Nam trong năm 2024. “Có nhiều lý do để chúng ta kỳ vọng vào một sự hồi phục cho nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2024 bất chấp những bất ổn toàn cầu. Quý 1 năm 2024, GDP Việt Nam tăng trưởng 5,66% so với cùng kỳ, và là mức tăng trưởng trong Q1 cao nhất kể từ năm 2019, cho thấy khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5% trong năm 2024 là khả quan. Các hoạt động sản xuất, thương mại quốc tế cũng cho thấy dấu hiệu phục hồi, như chỉ số PMI các tháng 1, 2, 4 ở mức trên 50; kim ngạch xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ, Quốc hội đã có những nỗ lực rất lớn để hỗ trợ cho nền kinh tế như: thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hạ lãi



suất điều hành, gỡ rối về mặt pháp lý cho thị trường bất động sản. Một điểm nổi bật nữa Việt Nam đang là điểm đến tích cực của dòng vốn FDI với vốn FDI đăng ký đến cuối tháng 4 năm 2023 đạt 9,27 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ.”, ông Wang Jun Hong phát biểu tại Đại hội.

Ông Wang Jun Hong tin tưởng vào định hướng phát triển của HĐQT trong năm 2024 trên bối cảnh kinh tế Việt Nam có nhiều điểm sáng. Theo đó, HĐQT tập trung chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBNV thực hiện phương hướng phát triển công ty trong năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ưu tiên hàng đầu là phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1. Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào một số nội dung chính. Công ty cũng sẽ tăng cường hợp tác với Tập đoàn mẹ để phát triển tệp khách hàng nước ngoài. Phát triển mảng khách hàng tổ chức, làm cầu nối cho khách hàng tổ chức từ Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại Đại hội, ông Huang Bo – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đã trình bày báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2023. Cụ thể, tổng doanh thu của công ty năm 2023 đạt 80,5 tỷ đồng - đạt 83,5% so với kế hoạch đề ra dù thị trường có nhiều biến động. Lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 33,1 tỷ đồng, hoàn thành 128,5% kế hoạch kinh doanh. Tổng tài sản ở mức 765,7 tỷ đồng.

Chia sẻ về kế hoạch kinh doanh 2024, ông Huang Bo bày tỏ quan điểm tích cực, cho rằng sự phục hồi của nền kinh tế sẽ giúp cho các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam cải thiện kết quả kinh doanh. Dẫn dự báo của Bloomberg, ông cho rằng EPS của các doanh nghiệp trên HOSE có thể tăng tới 48,66% trong năm 2024 so với năm 2023, đây là động lực cho thị trường chứng khoán tăng điểm trong năm 2024. Ngoài ra, ông Huang Bo tin tưởng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng có cơ hội được FTSE Russell và MSCI nâng hạng trong một vài năm sắp tới. Theo ước tính của Ngân hàng thế giới, việc Việt Nam thành công nâng hạng lên thị trường mới nổi có thể mang lại hơn 10 tỷ USD dòng vốn rông vào thị trường chứng khoán Việt Nam.



Trên cơ sở đó, công ty trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh 2024, chỉ tiêu về doanh thu hoạt động dự kiến đạt 93,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 33,7 tỷ đồng, cùng với đó là định hướng và giải pháp hành động cho từng khối kinh doanh. Công ty sẽ phát huy lợi thế riêng nhằm phát triển các thế mạnh của mình, cụ thể: Mở rộng nghiệp vụ dành cho khách hàng tổ chức; Nâng cao tỷ lệ khách hàng nước ngoài; Ưu tiên phát triển thị trường TP. Hồ Chí Minh; Phát triển khách hàng ưu tiên; Phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư; Tiếp thị truyền thông; Nâng cao mức độ kiểm soát rủi ro và Phát triển công nghệ tài chính.

Đánh giá về kế hoạch năm, Tổng giám đốc Huang Bo nhận định những mục tiêu trên là hoàn toàn có thể đạt được dựa trên bối cảnh Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để thu hút dòng tiền vào thị trường chứng khoán. Chứng khoán GTJA luôn đề cao phương châm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tốc độ tăng trưởng, đồng hành cùng sự phát triển của thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, đối tác và các nhà đầu tư.



Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (“GTJA Securities”, mã chứng khoán: IVS) là công ty chứng khoán uy tín, có bề dày kinh nghiệm trên thị trường tài chính, thuộc tập đoàn Guotai Junan International có trụ sở chính tại Hong Kong. GTJA Securities hoạt động đa dạng ở các dịch vụ kinh doanh bao gồm: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tư vấn tài chính doanh nghiệp; Tự doanh chứng khoán; Lưu ký chứng khoán và Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) có ưu thế về kinh nghiệm và danh tiếng trên thị trường Việt Nam qua thời gian hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán. Là một thành viên Guotai Junan International, tập đoàn tài chính quốc tế lớn mạnh và lâu đời tại Hong Kong (Trung Quốc), GTJA Securities thừa hưởng nền tảng vững chắc về mạng lưới quan hệ đối tác và khách hàng rộng khắp trên toàn cầu, đặc biệt là khu vực Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc). Điều này mang lại lợi thế khi hỗ trợ khách hàng quốc tế và tạo ra cơ hội hợp tác đa quốc gia. Để biết thêm thông tin về GTJA Securities, vui lòng truy cập trang web: <http://www.gtjai.com.vn>.